

สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่	ประเด็นการตรวจ	ข้อค้นพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย				
	<p>๑.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ - ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ คสป. และบริษัทประชารัฐ</p>	<p>๑. สพจ. ร่วมกับ บริษัทฯ ดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัย (โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย) โดยทำหน้าที่ประสานเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผลแล้ว อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง มี สพจ. ดำเนินการได้มากกว่า ๑ แห่ง เช่น สพจ.พังงา</p> <p>๒. สพจ. สนับสนุนและจัดประชุม คสป. อย่างน้อย ๒ เดือน/ครั้ง เพื่อรายงานผลและบูรณาการงาน</p> <p>๓. บริษัทฯ มีรายได้คืนกลับจากการดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัย เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น</p> <p>๔. สพจ. พังงา จัดการประชุมถ่ายทอดผลการประชุมการรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๕. สพจ. ภูเก็ต ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเขตชุมชน/ตำบล/องค์กร ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ได้แก่ ประเภทบุคคล ๙ ราย และประเภทองค์กร ๘ กลุ่ม</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>๑. บริษัทฯ นราธิวาส ได้ประสานขอ password การรายงานในระบบตั้งแต่เดือน พ.ย.๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามกับส่วนกลาง</p> <p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณของทางโรงพยาบาล ดำเนินการทางด้านเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ</p>	<p>๑. สพจ./บริษัทฯ นราธิวาส ติดตามการประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอ รหัสผ่าน และกระบวนการขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ</p> <p>๒. บริษัทฯ ควรดำเนินการเชิงธุรกิจ โดยศักยภาพของหน่วยเชื่อมโยงการจำหน่าย/ส่งเสริมการจำหน่าย ระหว่างจังหวัด/ภาค เช่น การนำอาหารทะเลแห้ง ไปจำหน่ายในจังหวัดภาคอีสาน/ภาคเหนือ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ควรต้องทำหน้าที่ นักการตลาด/นักขาย บนสื่อออนไลน์ ได้ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ ทักษะเพิ่มเติม</p>		

	<p>๑.๒ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>- การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯ ในปี ๒๕๖๓</p>	<p>๑. สพจ. จัดสรรเงินอุดหนุน/เงินทุนหมุนเวียน ตามเป้าหมายที่ร่วมกันกำหนดกับ สพอ.</p> <p>๒. สพจ. และ สพอ มีแผนการปฏิบัติการและการเบิกจ่ายเป็นรูปธรรม อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการและระหว่างดำเนินการ</p> <p>๓. สพจ. ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายเบิกจ่าย ที่กรมฯ กำหนด ในการประชุมประจำเดือน สพจ.ร่วมกับ สพอ.</p> <p>๔. สพจ. จัดทำแผนลงพื้นที่ติดตามกลุ่มลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>๑. สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กระทำผิดสัญญาเงินกู้ เมื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลและทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว พบว่าสมาชิกบางกลุ่มยังเพิกเฉยไม่ชำระเงินตามงวดที่กำหนด</p> <p>๒. การบังคับคดีกลุ่มที่กระทำผิดสัญญาเงินกู้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับคดี จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขั้นตอนนี้มีกระบวนการค่อนข้างมาก</p>	<p>๑. สพจ. และ สพอ. ต้องกำกับและติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติและแผนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามห้วงเวลา</p> <p>๒. สพจ. ต้องเน้นย้ำและติดตามเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ด้านข้อมูลการจ่ายเงินและกลุ่มลูกหนี้ค้างชำระอย่างใกล้ชิด และให้รายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหามาตรการแก้ไข</p> <p>ปัญหา</p> <p>๓. ขออัตรา นิติกรประจำจังหวัด ในการดำเนินคดี มีความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อดำเนินในด้านการฟ้องลูกหนี้ที่กระทำผิดสัญญาหรือถ่ายทอด สนับสนุนพัฒนากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p>		
๒	<b>การตรวจราชการตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน</b>				
๒.๑ การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑. สพจ. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านฯ ตามข้อสั่งการของกรมฯ ที่ให้ชะลอ ได้มีการประชุมผู้บริหารและพัฒนาการอำเภอเพื่อรับทราบแนวและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านฯ ระดับจังหวัด/อำเภอแล้ว	๑. สพอ. กำชับพัฒนากร ผู้รับผิดชอบให้สร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ ทั้งหน่วยงาน/กลุ่ม องค์กร/ผู้นำ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมดำเนินการ	<p>๑. สพจ. สร้าง ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดตรังมีคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ ๓๔๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ แต่งตั้ง คณะ กรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและ</p>	๒. สพจ./สพอ. ควรประสานหน่วยงาน	

	<p>๒. สพจ. นราธิวาส ดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เรียบร้อยแล้ว ก่อนให้ชะลอการดำเนินโครงการตามข้อสั่งการของกรม</p> <p>๓. สพอ ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเป้าหมายที่กรมฯ ได้กำหนด เน้นดำเนิน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมให้ครัวเรือนดำเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือนในหมู่บ้าน</li> <li>- ส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จัดบ้านเรือนสะอาด โดยเริ่มจากแกนนำขยายผลสู่ครัวเรือนต่าง ๆ</li> </ul> <p>๔. สพอ อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจและเตรียมคัดเลือกครัวเรือนที่มีลักษณะหัวใจสู้ ต้องมีที่ดินอย่างน้อย ๑ งาน ดำเนินการในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล หมู่บ้านละ ๑ ครัวเรือน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>๑. พื้นที่บางแห่งเป็นพื้นที่ชายทะเล ครัวเรือนยึดอาชีพประมงพื้นบ้าน ประมงชายฝั่ง ไม่มีการเพาะปลูก และบางพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ที่ชั้นปลูกพืชเชิงเดี่ยว</p>	<p>ภาคีร่วมสนับสนุน การตรวจเยี่ยมติดตาม ประเมินผลความเข้าใจของครัวเรือน กลุ่ม และชุมชน รวมถึงผล การปฏิบัติภายหลังดำเนินการ</p> <p>๑. สพจ./สพอ. ประสานหน่วยงานที่มีงบประมาณ/ภารกิจที่สอดคล้องร่วมสนับสนุนการดำเนินการ</p> <p>๒. สพอ ควรส่งเสริมให้หมู่บ้าน/กลุ่มภายในหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม</p>	<p>ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดตรัง</p> <p>๒. จังหวัดตรังมีคำสั่งจังหวัดตรัง ที่ ๓๔๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ</p> <p>๓. แจ้งอำเภอสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาต่อยอดกิจกรรมในแต่ละชุมชน</p> <p>๔. สพจ.ตรัง กำหนดจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดตรัง รวม ๑๐๒ แห่ง</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สมัครเข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย</p>	
<p>๒.๒ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ</p>	<p>๑. สพจ/สพอ ดำเนินการติดตามหมู่บ้านฯ เป้าหมาย และส่งเสริมการดำเนินการสืบสาน รักษา ต่อยอด การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เช่น กิจกรรมบริหารจัดการขยะ, กิจกรรมจิตอาสา, กิจกรรมสัมมาชีพชุมชน เป็นต้น</p>	<p>๑. สพจ./สพอ. ประสานหน่วยงานที่มีงบประมาณ/ภารกิจที่สอดคล้องร่วมสนับสนุนการดำเนินการ</p> <p>๒. สพอ ควรส่งเสริมให้หมู่บ้าน/กลุ่มภายในหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม</p>		

	<p><b>ราชพระราชาพิธีบรมราชาภิเษก</b></p>	<p>เพื่อให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนข้างเคียง ๒. ตัวชี้วัดที่หมู่บ้านเป้าหมาย ดำเนินการได้และผ่านเกณฑ์ เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ มีการจัดทำแผนหมู่บ้าน/แผนชุมชน, มีการออม, มีกองทุนสวัสดิการ, ผู้สูงอายุได้รับการดูแล, มีสุขภาพะ มีการบริหารจัดการขยะ (Reduce Reuse Recycle) และ มีวิสาหกิจชุมชน</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>กิจกรรมบางประเภท เช่น ท่องเที่ยวโดยชุมชน, การบริหารจัดการหนี้, ชุมชนปลอดภัย</p> <p>เนื่องจากบริบทของพื้นที่และความพร้อมของชุมชน</p>	<p>หรือวิถีชีวิตภายในหมู่บ้าน ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ มากขึ้น</p> <p>๓. เน้นย้ำให้อำเภอดำเนินการติดตามสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ดูแลต้นรวงผึ้งที่ปลูกเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้มีเจริญเติบโต</p>		
๓	<p><b>การตรวจราชการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</b></p>				
<p>๓.๑ การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในไตรมาส ที่ ๑-๒</p>	<p>๑. สพจ. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับกิจกรรมโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการแล้วในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ตามรูปแบบที่กองแผนงานกำหนด ซึ่งแสดงรายละเอียดกิจกรรม ห้วงเวลาในการดำเนินงาน พื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. สพจ ร่วมกับ สพอ. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมเสนอโครงการขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด</p>				
<p>๓.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑-๒</p>	<p>๑. สพจ. ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายและเป้าหมาย พร้อมทั้งติดตามผลการเบิกจ่าย ในการประชุม สพจ.ร่วมกับ สพอ. ทุกเดือน</p> <p>๒. เตรียมรายชื่อผู้รับจ้างงาน ก่อนการจัดงาน เพื่อให้สามารถออกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือการทำสัญญาผูกพันไว้ก่อน โดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญ่</p>		<p>สพจ.นราธิวาส ได้จัดทำระบบการติดตามการเบิกจ่ายและควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งออนไลน์ระหว่างงานด้านแผนงาน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) งานด้านการเบิกจ่าย (ฝ่ายอำนวยการ) และหน่วยปฏิบัติทุกหน่วย เพื่อการกระตุ้นการดำเนินงานและเร่งรัดการดำเนินงานให้มีความรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพด้วย</p>		

(นางปราณี รัตนประยูร)

ผู้ตรวจราชการกรม